



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค ๗

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ความรับผิดชอบต่องาน ความประพฤติ ความอดุสาหะ และการเสียสละในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้สมัครรับทุนทั้งหมดได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาของตนว่าปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความพร้อมในการศึกษาต่ออันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์กับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนข้างต้นจำนวนทั้งสิ้น ๕ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนดังกล่าวแจ้งยืนยันการรับทุนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [www.jor7@coj.go.th](mailto:www.jor7@coj.go.th) ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้ทำสัญญารับทุน สัญญาค้ำประกัน พร้อมทั้งหนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้สำนักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ทั้งนี้ ผู้ทำสัญญารับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด และต้องยื่นเบิกจ่ายครั้งแรกภายใน ๑ เดือน นับแต่วันทำสัญญาหรือวันที่ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาค ๑ ของปีการศึกษาที่ได้รับทุน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประกอบ สีนะเปสนันท์)  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการให้ทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาโทภายในประเทศ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล ๗

ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ (เรียงตามลำดับการสมัคร)

๑. นายกรณ์พงษ์ โกศลนิตวิงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
สังกัด สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี
๒. นางสาวพัชรา พานิชสมัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ  
สังกัด สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี
๓. นายชัยวุฒิ พุ่มทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
สังกัด สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. นางสาววรรณฤดี แสงเขียว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ  
สังกัด สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. นางสาวจิรภา ชันแข็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
สังกัด สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

*K. Sukh*